



ปีที่ 42 ฉบับที่ 42 วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวด  
สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 14 ซึ่งถวายพระราชทาน  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคใต้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ซึ่งถวายพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคใต้ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ดร.สมปอง รัชชาธรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดการประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยเรียนรู้และน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “การส่งเสริมคนดี ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาประเทศได้กว้างขวางและต่อเนื่องมากขึ้น และเพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการแสดงออกของเยาวชนไทย และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม หัวข้อหลัก “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” การประกวดในครั้งนี้มีหัวข้อ “พลเมืองรู้หน้าที่ ชาติทวีเจริญสุข” ซึ่งเนื้อหาของสุนทรพจน์จะต้องนำเสนอแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคล องค์กร หรือสังคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในภาวะปัจจุบันหรือพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว โดยยึดถือแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญ ในการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้องค์ภาคใต้นั้นได้ในหัวข้อ “พลเมืองรู้หน้าที่ ชาติทวีเจริญสุข”

การประกวดในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ให้เตรียมตัวมา พูดคนละ 6 นาที ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การกล่าวสุนทรพจน์ ในรอบนี้จึงจะมีสิทธิเข้าแข่งขันในรอบฉับพลัน และรอบฉับพลัน พูดคนละ 6 นาที เป็นรอบคัดเลือกตัวแทนภาค เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยผู้พูดจะทราบหัวข้อล่วงหน้าและมีเวลาเตรียมตัวก่อนขึ้นพูดเพียง 3 นาที ในการพูดทั้งรอบที่ให้เตรียมตัวและรอบฉับพลัน จะพูดมากกว่าหรือน้อยกว่าจากเวลาที่กำหนดไว้ได้เพียง 45 วินาที ส่วนผู้ชนะเลิศในรอบนี้จะเข้าไปชิงชนะเลิศต่อไป

ขอเชิญผู้สนใจจะร่วมสังเกตการณ์ละให้กำลังใจผู้ประกวดสุนทรพจน์ได้ในวันเวลาดังกล่าว

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์**

## ก้าวต่อไปสู่โลกที่วิชุมชน

กรกฎ จำเนียร

ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการแพร่ภาพทางวิทยุโทรทัศน์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอีกสองปีข้างหน้า (พุทธศักราช 2558) ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศให้การแพร่ภาพทางวิทยุโทรทัศน์จะเปลี่ยนแปลงระบบจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล เพื่อเท่าทันกับนานาประเทศและได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ได้ให้ข้อตกลงกันได้ ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการแพร่ภาพกระจายเสียงที่จากเดิม เริ่มต้นจากการแพร่ภาพแบบขาวดำ ต่อมา มีการพัฒนาการแพร่ภาพในระบบอนาล็อกสี และในปัจจุบันที่กำลังจะก้าวเข้าไปสู่ระบบดิจิทัล ที่ภาพคมชัดมากขึ้นพร้อมกับเนื้อหาของรายการที่เพียบพร้อมกว่าในอดีต เช่น หากเราเข้าชมพิธีกรกำลังดำเนินรายการ เราสามารถที่จะขอดูข้อมูลต่างๆ ของพิธีกรท่านนี้ได้ เป็นต้น

โดยที่วีดิทัศน์แบ่งประเภทของกิจการของสถานีดิจิทัลมีการแบ่งประเภทกิจการอยู่ 3 ประเภท คือ สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเภทบริการสาธารณะจำนวน 3 ช่องแพร่ภาพโดยระบบความคมชัดสูง (HD) และ 9 ช่องแพร่ภาพระบบความคมชัดแบบมาตรฐาน (SD) ประเภทที่สองคือ บริการทางธุรกิจแบ่งย่อยตามประเภทเนื้อหาของการแพร่ภาพอีก บริการชุมชนและแบ่งจำนวนช่องตามภูมิภาคต่างๆ 12 ช่อง โดยภาคใต้ได้รับการจัดสรรตามชุมชนสายเสาส่งที่มีอยู่เดิมในแต่ละจังหวัด และแบ่งตามโซนคือ โซนภาคใต้ตอนบนและโซนภาคใต้ตอนล่าง โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีเสาส่งสัญญาณแพร่ภาพในระบบอนาล็อก ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ในพื้นที่ของจังหวัดของเราจะได้รับการจัดสรรช่องที่วิชุมชนจำนวน 12 ช่อง เช่นนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือต่างๆ ที่จะสร้างสถานีโทรทัศน์ชุมชนเพื่อชุมชนขึ้นมา

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายสื่อชุมชนภาคใต้และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ทีพีบีเอส) จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวชุมชน สำนักรักท้องถิ่น” ขึ้นเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติจริงเรื่องของการทำข่าว หาข้อมูล คิดประเด็นต่างๆ ของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และเป็นการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่ต้องเป็นกำลังสำคัญในการสร้างที่วิชุมชนให้เติบโตและรับใช้ชุมชนอย่างแท้จริง โดยการอบรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 16 – 18 สิงหาคมนี้ ณ ห้องบุษบา คณะวิทยาการจัดการ การอบรมดังกล่าวทางผู้จัดงานได้ตั้งใจขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

(อ่านต่อหน้า 3)

### ก้าวต่อไปสู่โลกที่วิชุมชน (ต่อจากหน้า 2)

หลักสูตรพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงบุคลากรด้านสื่อที่ต้องการพัฒนาตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้ลงมือในการคิดประเด็นลงพื้นที่ ณ ตำบลกำแพงเขา และตำบลไชยมนตรี ทำข่าวจากในพื้นที่ดังกล่าว ตัดต่อจัดทำเป็นสื่อบทข่าว โดยมีทีมวิทยากรคอยให้คำชี้แนะเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรคนข่าวรับใช้ชุมชนต่อไป นอกจากนี้ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ ทางผู้จัดงานได้เรียนเชิญองค์กรที่ดูแลสื่อมวลชนเข้าร่วมถึงสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเพื่อร่วมพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อมไม่ร่วมมือในการสร้างที่วิชุมชนต่อไปในอนาคต

อนึ่งจากการเกิดที่วิดิจิตอล ได้แบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ที่วิดิจิตอลภาคธุรกิจ ที่วิบริการสาธารณะ และที่วิชุมชน โดยเราซึ่งเป็นสถานศึกษาไม่สามารถขอใบอนุญาตในระดับที่วิชุมชนได้เพราะเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการในช่องที่วิชุมชนหรือเป็นสถานที่สำหรับสร้างบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ต้องการสร้างพื้นที่สื่อสารในที่วิชุมชนถือเป็นการเริ่มต้นที่จะตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ต่อไป

### ขยายเวลาข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยฯ ได้ขยายเวลาส่งข้อเสนอ โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2558 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม นี้ และวิพากษ์โจทย์วิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเคียงศิริ

### ขอเชิญร่วมอบรม “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานสามารถจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้ หน่วยงานเกิดการรับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน คณะ สำนัก สถาบัน กอง และหน่วยระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

หน่วยงานสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่ นางสาววัชรภรณ์ ลิมพันธ์ โทร 082-8020981 และนางสาววราภรณ์ แสงทอง โทร. 089-9927566 หรือที่สำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน หมายเลขภายใน 258 และ IP-Phone 9869 ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556



## ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเส็ง

เริ่มข่าวแรกไปที่ข่าวของสโมสรของสายวิชาการ และสายสนับสนุน เรื่องที่มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555 ได้กำหนดให้สโมสรประกอบด้วยด้วยสมาชิก 3 ประเภท ได้แก่บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และสมาชิกสมทบหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการและคณะกรรมการสโมสรลงมติให้เป็นสมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบฯ ใหม่ สร้างนิมิตหมายใหม่ในการดำเนินงานของสโมสรบุคลากร บ่ายวันนี้ รศ.วิมล คำศรี อธิการบดี จึงได้นัดทีมงานของสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน มาร่วมประชุมรับทราบระเบียบใหม่ดังกล่าว ในวันที่ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ณ ห้องประชุมยันต์ทอง ชั้น 6 ศูนย์วิทยบริการ

รศ.วิมล คำศรี อธิการบดี ได้ฝากขอบพระคุณผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทั้งที่ไปร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ที่หอประชุมเมืองฯ ในภาคเช้า และร่วมพิธีถวายพานพุ่ม/จุดเทียนชัยถวายพระพรในภาคค่ำ ณ สนามหน้าเมือง แม้บรรยากาศจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยแต่ทุกคนพร้อมใจที่จะไม่ร่วมถวายพระพรในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

วันพรุ่งนี้ 14 สิงหาคม จะมีการทำพิธีบุญเลี้ยงพระ ประจำปีของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคาร 11 ชั้น 3 พิธีสงฆ์จะเริ่มเวลา 10.00 น. จึงขอเรียนทุกท่าน ร่วมพิธีสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ส่วนช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมกีฬา สานสัมพันธ์ของนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรที่โรงยิมเนเซียม ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีสงฆ์ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

คุณแม่สดี สิทธิรักษ์ อายุ 93 ปี คุณแม่ของผศ.ดร.หัสชัย สิทธิรักษ์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เจ้าภาพตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ วัดหน้าพระธาตุ วันที่ 10 - 14 ส.ค. 56 เวลา 19.30 น. ทุกคืน โดยกำหนดฌาปนกิจศพวันพฤหัสบดี ที่ 15 ส.ค. 56 เวลา 15.00 น. ณ ฌาปนสถานวัดหน้าพระธาตุ มหาวิทยาลัยจะไปเป็นเจ้าภาพในวันนี้ (14 ส.ค.) มีรถออกหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 17.00 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดจากหนังสือของขวัญของชีวิต “เริ่มต้นมอบของขวัญให้ชีวิตใครสักคนด้วยการทักทาย และยิ้มให้กันอย่างจริงใจ ในวันธรรมดาของเรา อาจทำให้วันที่หม่นหมองของใครคนนั้น สดใสขึ้น” สวัสดิ์คะ